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"ดาว์พงษ์" จี้ ศธ.ปรับโครงสร้างกระทรวงให้เสร็จ ชี้ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุป กระทบ
พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ ซึ่งต้องคลอดภายใน พ.ย.ปี 60 และ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้องสะดุดไปด้วย
ถามเน้นๆ แยก สกอ.เป็นกระทรวง คุณภาพบัณฑิตดีขึ้นหรือไม่ คนในวงการอุดมฯยังไม่เคยมาคุย

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ศธ. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายว่า
ตนได้เน้นย้ำการจัดทำแผนการศึกษาชาติ 15 ปีของสภาการศึกษา (สกศ.) และการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ที่ขณะนี้มีหลายเวอร์ชั่น ทั้งของสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และของ ศธ.เอง
ซึ่งได้มอบหมายให้ สกศ.ไปหารือกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
เพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการปรับ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้นจะต้องมีเรื่องการกำหนดการปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่ไว้
เพื่อจะนำไปสู่การปรับแก้ไขกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดย
พ.ร.บ.เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างใหม่ของ ศธ.
รวมถึงการแต่งตัวของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะมี
สกศ.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ โดย
สกศ.จะต้องไปวิเคราะห์และจัดทำองค์คณะบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการว่ามาจากคณะใดบ้าง
เพื่อนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนอยากให้การจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้หรือภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560
พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับจะต้องมีความเรียบร้อย ทั้งการปรับโครงสร้าง ศธ.รูปแบบใหม่
และการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจาก ศธ.เป็นกระทรวงใหม่
ต้องพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ โดยในส่วนของการแยกอุดมศึกษา
ตนมีเรื่องติดใจว่ายังไม่มีคนในวงการอุดมศึกษามาพูดคุยกับตนเลยว่าอยู่กระทรวงหรือแยกออกไปแล้ว
คุณภาพบัณฑิตจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรบ้าง และการผลิตบัณฑิตจะตรงกับความต้องการของประเทศ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยจะดีขึ้นหรือไม่
ซึ่งตนอยากฟังข้อเสนอแนะจากคนในวงการอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้มอบโจทย์ให้
สกอ.ไปคิดในประเด็นนี้ด้วย

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หาก สกอ.ตอบโจทย์เรื่องการผลิตบัณฑิตและแก้ไขธรรมาภิบาลได้
จะแยกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาภายในรัฐบาลนี้เลยใช่หรือไม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็จะถูกกำหนดไว้ใน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งแยกส่วนราชการอยู่แล้ว

"ภายในปี 2560 จะได้รูปแบบการปรับโครงสร้าง ศธ.อย่างแน่นอน
รวมถึงการตั้งกรมวิชาการด้วยว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหน เช่น เป็นองค์กรอิสระ สกอ.จะแยกหรือไม่แยก
สภาการศึกษาจะอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี" รมว.ศธ.กล่าว
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